



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 17-5-2015

**Chúa nhật 7 Phục sinh
Chúa thăng thiên**

Có Chúa cùng hoạt động

LỜI CHÚA: Mc 16, 15-20

Trước khi lên trời, Đức Giêsu nói với mười một tông đồ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe”.

Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

SUY NIỆM

“Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời”. Ái mộ những sự trên trời là một ơn ta phải xin, vì dưới đất có nhiều điều làm ta ái mộ: một người, một vật hay một việc nào đó. Ái mộ quá có thể dẫn đến tôn thờ và làm nô lệ. Trái đất có vẻ đẹp riêng của nó, vẻ đẹp làm dịu lòng ta trong hành trình cuộc đời. Tiếc thay nhiều lúc vẻ đẹp ấy giữ chân ta lại, không

(xem tiếp trang 2)

**Thánh Lễ an táng
Đức giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi,
nguyên Giám mục giáo phận Phan Thiết**

Ngày 11-05-2015, tại Nhà thờ chính tòa Phan Thiết, Thánh lễ an táng Đức giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi, nguyên Giám mục giáo phận Phan Thiết, đã được cử hành cách trang trọng vào lúc 9g00 do Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, chủ tế. Đồng tế với Đức hồng y Phêrô có 21 giám mục và gần 300 linh mục. Đông đảo quý tu sĩ nam nữ, linh tông huyết tộc và hàng ngàn tín hữu từ nhiều giáo xứ cùng hiệp dâng Thánh lễ.



Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã nghe lại tiểu sử của Đức cha Nicôla và các điện văn phân ưu của Tòa Thánh, của Đức hồng y Fernando Filoni - Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, của các giáo phận trong nước, và của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, tỉnh Bình Thuận.

Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức hồng y

Phêrô Nguyễn Văn Nhơn bày tỏ lời phân ưu sâu sắc đến Đức giám mục và cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Phan Thiết cũng như tang quyến.

(xem tiếp trang 3)

Hội thảo “Niềm vui Tin Mừng cho người trẻ”

ỦY BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ – Trong các ngày 6, 7 và 8 tháng Năm 2015, tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Mục vụ Giới trẻ / HDGMVN đã tổ chức Hội thảo “Niềm vui Tin Mừng cho người trẻ”.

Tham dự hội thảo có đại diện của 24/26 giáo phận (mỗi giáo phận có 1 linh mục đặc trách giới trẻ và 1 đại diện giới trẻ). Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới trẻ (MVGT), cha Gioan Lê Quang Việt, Thư ký Ủy ban MVGT, kiêm đặc trách Ban MVGT Tổng giáo phận Sài Gòn, cùng cha Phêrô Đoàn Văn Khải, trợ lý Đức cha Giuse... đã đồng hành từ khi khai mạc cho đến khi kết thúc.

Sau những phút tiếp đón và khởi động sôi nổi trẻ trung của nhóm Tình nguyện viên của Tổng giáo phận Sài Gòn, mọi người cảm thấy như được trở về nhà, được gắn kết tình thân ái.

Khai mạc hội thảo, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên nhấn mạnh: “Đây là dịp các tham dự viên chia sẻ những

ưu tư, những trải nghiệm về công tác MVGT, đồng thời cùng nhau đưa ra những định hướng, giúp cho các bạn trẻ Việt Nam sống và thực hành đức tin”.



Đức cha Giuse hướng dẫn các tham dự viên bước vào những nội dung hội thảo với bài chia sẻ “Niềm vui Tin Mừng cho người trẻ”. Tiếp đó trong 3 ngày hội thảo, các tham dự viên lần lượt lắng nghe, trao đổi và cùng bước vào những “sân chơi” kỹ năng như: Phong cách loan báo Tin Mừng của người trẻ (Lm Gioan Lê Quang Việt); Đối thoại với người trẻ (Nữ

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cho ta bước nhanh tới đích. Lắm khi về đẹp ấy kéo ghì ta xuống, không cho ta ngược lên cao.

Có vẻ trời ở xa, xa như huyền thoại. Có vẻ chỉ trái đất là có thật, gần gũi. Ta bị hút vào trái đất, đắm đuối mê say, quên mình chỉ là người tạm trú trên mặt đất. Chúa về trời, về với thế giới của Cha, điều đó nhắc ta nhớ đời là một cuộc hành trình mà đích nằm ở phía bên kia. Trời là đích xa nhưng chi phối những chọn lựa gần. Cần chọn hướng đi, chọn phương tiện sao cho đạt đích. Không có trời thì chẳng biết đi đâu! Con người cần có một trung tâm nằm ngoài mình, thu hút mình, nâng mình lên, kéo mình ra khỏi cái tầm thường, thực dụng. Trời là trung tâm của đất. Đất cho con người sự sống. Trời cho con người lẽ sống. Nếu chỉ biết có đất, con người sẽ rơi vào tuyệt vọng, vì đất chẳng thể thoả mãn con người.

Nơi lòng mỗi người đều có một mảnh trời riêng. Mảnh trời này cứ đòi gặp bầu trời cao rộng như gặp lại chốn cũ người xưa. Thế giới luôn gặp nhiều bế tắc khó khăn vì người ta đứng ở trên trái đất mà giải quyết. Cần nhìn trái đất từ trời, để thấy những giải pháp tận căn, bao quát, hiệu quả.

“Sao các ông cứ đứng nhìn trời?” (Cv 1,11) O Kitô hữu không chỉ khoanh tay ngược nhìn trời, vì sứ mạng rao giảng Tin Mừng đang chờ đợi họ, vì trái đất còn bẽ bộn bao việc phải làm. Sống tận tình cho trái đất mà vẫn ngược lên trời cao, điều đó thật là một thách đố không nhỏ, nhưng lại là cốt lõi của đời sống Kitô hữu.

Thiên đàng không phải là bầu trời trên đầu ta. Nhưng bầu trời cao vút, bao la, thăm thẳm, là một hình ảnh gợi mở về thiên đàng. Bầu trời càng lúc càng bị che chắn bởi cao ốc. Hãy tìm những giây phút để ngược mắt lên... Ngắm bầu trời có thể giúp ta biết sống trên mặt đất.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này,
và đã sống trọn phận người ở đó.
Chúa đã nếm biết
nỗi khổ đau và hạnh phúc,
sự bi đát và cao cả của phận người.

Xin dạy chúng con biết đường lên trời,
(xem tiếp trang 3)

Chương trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Ecuador, Bolivia và Paraguay

WHĐ (09.05.2015) / VIS – Hôm thứ Sáu 08-05, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố chương trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Ecuador, Bolivia và Paraguay (từ ngày 05 đến 13 tháng Bảy 2015) như sau:

Ecuador

Rời sân bay Fiumicino ở Roma lúc 9 giờ sáng Chúa nhật 05 tháng Bảy, Đức Thánh Cha sẽ đến sân bay Mariscal Sucre ở Quito, thủ đô Ecuador, lúc 15 giờ, giờ địa phương; tại đây sẽ diễn ra lễ chào mừng. Ngày thứ Hai 06 tháng Bảy, Đức Thánh Cha đến Guayaquil để cử hành Thánh lễ tại Đền thánh Lòng Chúa Thương xót, sau đó ăn trưa với cộng đoàn Dòng Tên tại Colegio Javier. Trở về Quito, Đức Thánh Cha đến thăm xã giao Tổng thống Ecuador tại Dinh tổng thống và sau đó đến Nhà thờ chính toà. Sáng thứ Ba 07 tháng Bảy, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Ecuador tại Trung tâm Hội nghị của Công viên Hai trăm năm, và cử hành Thánh Lễ tại đây. Buổi chiều, ngài gặp các đại diện của các trường và đại học tại Đại học Giáo hoàng của Ecuador, và sau đó gặp các đại diện của xã hội dân sự tại nhà thờ San Francisco; sau đó đến thăm Nhà thờ của Dòng Tên với tính cách riêng tư. Ngày thứ Tư 08 tháng Bảy, Đức Thánh Cha đến thăm Nhà hưu dưỡng của Dòng Thừa Sai Bác Ái, sau đó gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại Đền thánh Đức Mẹ quốc gia El Quinche. Cuối cùng, Đức Thánh Cha lên máy bay đi Bolivia, tiếp tục chặng thứ hai của chuyến tông du.

Bolivia

Khi đến sân bay El Alto tại La Paz, Đức Thánh Cha sẽ đọc một bài diễn văn, và sau buổi lễ chào mừng, Đức Thánh Cha đến Dinh Chính phủ để viếng thăm xã giao Tổng thống Bolivia. Từ đây, Đức Thánh Cha đến Nhà thờ chính toà La Paz để gặp gỡ giới chức chính quyền dân sự, sau đó đến Santa Cruz de la Sierra bằng máy bay và nghỉ đêm tại đây. Ngày thứ Năm 09 tháng Bảy, Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tại quảng trường Chúa Kitô Cứu thế, và gặp gỡ các tu sĩ nam nữ tại trường Don Bosco, sau đó tham dự Hội nghị Thế giới Các Phong trào Bình dân tại trung tâm Hội chợ triển lãm thương mại. Thứ Sáu 10 tháng Bảy, Đức Thánh Cha đến thăm Trung tâm cải



tạo ở Santa Cruz-Palmasola và, cũng trong sáng thứ Sáu, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục Bolivia tại nhà thờ Thánh Giá. Cuối cùng Đức Thánh Cha sẽ rời Bolivia để đi Paraguay; từ sân bay Viru Viru ở Santa Cruz de la Sierra, máy bay của Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến sân bay quốc tế Silvio Pettrossi ở Asuncion, thủ đô của Paraguay vào khoảng 15 giờ, giờ địa phương.

Paraguay

Tại Paraguay, Đức Thánh Cha đến thăm xã giao Tổng thống ở Dinh Lopez; tại đây ngài cũng gặp gỡ giới chức chính quyền và ngoại giao. Thứ Bảy 11 tháng Bảy, Đức Thánh Cha đến thăm Bệnh viện Nhi tổng quát “Ninos de Acosta Nu” và sau đó cử hành Thánh lễ tại quảng trường của Đền thánh Đức Mẹ Caacupe. Buổi chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ các đại diện xã hội dân sự tại sân vận động Leon Condou của trường Thánh Giuse. Kết thúc ngày đầu tiên ở Paraguay, Đức Thánh Cha chủ sự giờ Kinh chiều với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các phong trào Công giáo tại Nhà thờ chính toà Đức Mẹ Mông Triệu của Tổng giáo phận. Chúa nhật 12 tháng Bảy, Đức Thánh Cha đến thăm dân chúng tại khu vực Banado Norte ở Nhà nguyện Thánh Gioan Baotixita, và cử hành Thánh Lễ tại cánh đồng Nu Guazu. Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Paraguay tại Trung tâm văn hoá của Toà Sứ thần Toà Thánh, và dùng bữa trưa tại đây. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Paraguay là gặp gỡ giới trẻ tại khu vực bờ sông Costanera. Cuối cùng, Đức Thánh Cha trở về Roma trên chuyến bay cất cánh lúc 19g giờ địa phương, và dự kiến đến Roma vào khoảng 13g45 thứ Hai 13 tháng Bảy.

Chuyến tông du đến ba quốc gia Nam Mỹ lần này là chuyến tông du thứ 9 ra nước ngoài của Đức Thánh Cha Phanxicô. ■

Thánh Lễ an táng...

Đặc biệt, ngài nhắc lại lễ kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức cố giám mục Nicôla (năm 2003). Khi ấy Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II (nay là Thánh Gioan Phaolô II), đã gửi thư chúc mừng và ca ngợi Đức cha Nicôla là một mục tử siêu bậc trong việc rao giảng lời Chúa, trong việc rao giảng các huấn dụ của Chúa Kitô, cộng với lòng đạo đức, can đảm, nhiệt thành và trung thành tuyệt đối với Đức Thánh Cha và với Toà Thánh.

Trong phần giảng lễ, Đức cha Giuse Võ Đức Minh đã làm nổi bật cuộc đời Đức cố giám mục Nicôla qua châm ngôn giám mục mà ngài đã chọn: *Thiên Chúa là Tình yêu*. Để chiếu tỏa dung nhan “Thiên Chúa là Tình yêu”, Đức cha Nicôla đã nêu gương là vị Tông đồ nhiệt thành và quảng đại, quan tâm đặc biệt đến hàng giáo sĩ là những cộng sự viên và cố vấn của mình, quan tâm đến việc đào tạo chủng sinh, các tông đồ giáo dân trong Hội thánh, quan tâm đến các tu sĩ là những người sống đời thánh hiến, quan tâm đến mọi thành phần trong Dân Chúa, cách riêng những người nghèo khổ. Tin tưởng và phó thác cuộc đời cho “Thiên Chúa là Tình yêu”, ngài đi vào con đường của hạnh phúc đích thực trong ăn chay, cầu nguyện, khổ hạnh và chiêm niệm, đứng nghĩa của một bậc chân tu, bậc sống đời thánh hiến theo truyền thống ngàn đời của Hội thánh, cách riêng trong những năm tháng âm thầm cuối đời: “Chúa là phần gia nghiệp của con; hạnh phúc của con, có đâu ngoài Người” (x. Tv 16, 2.5).

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli chia sẻ những tâm tình phân ưu.

Tiếp theo lời cảm ơn của cha Phanxicô Xaviê Phạm Quyền, Niên trưởng giáo phận Phan Thiết gửi đến Toà Thánh, các thành phần Dân Chúa và chính quyền...; Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc bày tỏ tâm tình chia sẻ và chủ sự nghi thức tiễn biệt.

Cuối cùng, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã chủ sự nghi thức hạ huyệt. Các vị giám mục và linh mục đã lần lượt tiến đến rảy nước thánh lên phần mộ Đức cha Nicôla.

Thân xác của Đức cố giám mục Nicôla đã được an nghỉ trong vòng tay của “Thiên Chúa là Tình yêu”, trong ngôi Nhà thờ chính tòa thân yêu của ngài.

Đức cố giám mục Nicôla được Chúa gọi về chiều ngày 06 tháng Năm 2015, sau 62 năm linh mục và 41 năm giám mục. Ngài sinh ngày 01-05-1927 tại

Sài Gòn (họ đạo Vinh Hội); vào Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn ngày 10-08-1939 và Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn ngày 13-08-1947. Sau khi thụ phong linh mục tại nhà thờ Notre Dame, Paris, ngày 29-06-1953, Đức cố giám mục đã từng giữ các chức vụ: giáo sư và quản lý Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (1953–1961), chánh xứ họ đạo Gò Vấp (1961–1965) và chánh xứ họ đạo Tân Định (1965–1974). Được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn ngày 01-07-1974 và tấn phong giám mục ngày 11-08 sau đó tại Vương cung thánh đường Sài Gòn do Đức hồng y Agnelo Rossi, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo. Ngày 19-03-1975 được bổ nhiệm làm Giám quản giáo phận Phan Thiết và ngày 06-12-1979 được bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Phan Thiết. Từ năm 1993 đến 1998, Đức cha Nicôla còn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Sài Gòn. Từ ngày 05-04-2005, Đức cha Nicôla nghỉ hưu tại Toà Giám mục Phan Thiết.

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Nicôla đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng thư ký Giáo tỉnh Sài Gòn nhiệm kỳ IV&V (1989–1995), Phó Chủ tịch I, nhiệm kỳ VI&VII (1995–2001) và Thủ quỹ, nhiệm kỳ VII (1998–2001).



Với sự ra đi của Đức cha Nicôla, hàng giám mục Việt Nam hiện nay còn 42 giám mục, trong đó có 12 giám mục đã nghỉ hưu; không kể 4 giám mục đang phục vụ tại các giáo phận ở ngoài nước, trong đó có Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ thần Toà Thánh tại Sri Lanka. Giám mục cao niên nhất là Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên, nguyên giám mục giáo phận Vinh (88 tuổi); niên trưởng là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang, được tấn phong giám mục ngày 05-04-1975; và giám mục nhiều tuổi nhất còn đang thi hành sứ vụ mục tử là Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội (77 tuổi). ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em.

Khi ngược nhìn lên quê hương vĩnh cửu,
chúng con thấy mình được thêm sức mạnh
để xây dựng trái đất này,
và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại.

Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa,
xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời
không làm chúng con quên trời cao;
và những vẻ đẹp của trần gian
không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa.

Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con,
mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Vatican: Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp ông Raul Castro

nghệ danh của Alexis Leyva, họa sĩ-điêu khắc gia đương đại người Cuba. Tác phẩm của Kcho thể hiện tấn thảm kịch của các di dân trên vùng biển Địa Trung Hải và biểu dương sáng kiến của Đức Thánh Cha, trong chuyến viếng thăm Lampedusa, nhằm đánh động dự luận thế giới.

Đáp lại, Đức Thánh Cha đã tặng ông Raul Castro một bản Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng) và mẫu ảnh Thánh Martinô thành Tours, biểu tượng lòng quan tâm và che chở người nghèo.

Được biết, Chủ tịch Cuba đến Vatican yết kiến Đức Thánh Cha sau khi tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít được tổ chức tại Liên bang Nga vào hôm trước, 09-05-2015.

Toà Thánh và Cuba đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 07-06-1935 đến nay. Hiện đã có hai Đức giáo hoàng đến thăm Cuba (Thánh Gioan Phaolô II năm 1998 và Đức Bênêđictô XVI năm 2012), và chuyến viếng thăm thứ ba sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện vào tháng Chín 2015. ■

(Theo VIS và Prensa Latina)

Hội thảo “Niềm vui Tin Mừng cho người trẻ”

tu, tiến sĩ tâm lý M. Thécla Trần Thị Giồng, dòng Đức Bà); Lãnh đạo theo gương Chúa Giêsu (cô Thúy Vân, chuyên viên đào tạo nhân sự, cùng nhóm kỹ năng của TGP Sài Gòn); Sân chơi của người trẻ và theo người trẻ, (anh Martino Lê Duy Quang, chuyên viên đào tạo nhân sự); Sân chơi cho người trẻ tại giáo xứ (Lm Giuse Trần Thanh Công, Phó Đặc trách MVGT TGP Sài Gòn) và Sân chơi giáo lý cho người trẻ (Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, Thư ký Ủy ban Giáo lý Đức tin).

Sau phần trình bày của các thuyết trình viên, các tham dự viên đã thoải mái trao đổi và nêu lên những thắc mắc và được các thuyết trình viên giải đáp để tìm ra cách thức tốt nhất thu hút người trẻ đến với các hoạt động mục vụ của giới trẻ theo chiều kích “người trẻ làm tông đồ cho người trẻ”. Những giờ học kỹ năng diễn ra rất sinh động và cuốn hút tất cả tham dự viên, không nề hà tuổi tác, linh mục hay giáo dân... Có thể nói tất cả những bài chia sẻ, những phát biểu đầy tâm huyết của các tham dự viên chỉ với mục đích làm sao thu hút người trẻ đến với các sinh hoạt của Giáo hội, để được bồi bổ giáo lý đức tin cùng những kỹ năng sống... nói khác đi là hướng đến tương lai tốt đẹp cho những người trẻ.

Hội thảo cũng dành thời gian để các Giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn và một số giáo phận chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động mục vụ giới trẻ. Ngày cuối của khóa hội thảo, các cha thư ký của các Ủy ban Mục vụ Di dân, Mục vụ Gia đình, Loan báo Tin Mừng... đã đến chia sẻ một số vấn đề liên quan đến giới trẻ.

Kết thúc những ngày hội thảo là thánh lễ tạ ơn do Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Đức cha nhận định: Những phát biểu, những suy tư của các thuyết trình viên trong suốt 3 ngày hội nghị như muôn đóa hoa kết lại làm thành một vườn hoa phong phú muôn màu sắc. Những bài phát biểu đề cập đến những lĩnh vực khác nhau trong đời sống của các bạn trẻ. Chúng ta hy vọng đây là những đóng góp thiết thực, nhằm làm cho công tác mục vụ giới trẻ thêm khởi sắc, phù hợp với bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay. ■

Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất Kitô giáo ở châu Âu



WHD (08.05.2015) / VATICAN RADIO – Hôm thứ Năm 07-05, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các đại biểu đang tham dự một cuộc họp chung tại Roma giữa Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) và Hội đồng các Giáo hội châu Âu (CEC). CCEE là tổ chức quy tụ các nhà lãnh đạo Công giáo của gần 40 quốc gia châu Âu, trong khi CEC đại diện cho hơn 100 Giáo hội Anh giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành trên khắp châu lục này. Cuộc họp chung của hai tổ chức diễn ra tại Rôma từ ngày 06 đến 09 tháng Năm, nhằm tìm kiếm một tiếng nói chung để bảo vệ các quyền của tôn giáo và tự do tôn giáo trên khắp châu Âu ngày nay.

Trong bài phát biểu với các nhà lãnh đạo các Giáo hội và các cộng đồng khác nhau, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng châu Âu chính là nơi khởi

nguồn của những chia rẽ giữa các Kitô hữu và họ đã kinh chống nhau dữ dội trong nhiều năm. Ngày nay, phong trào đại kết đã giúp các Giáo hội này có được những bước tiến lớn hướng tới hoà giải và hoà bình, mặc dù con đường đi đến sự hiệp thông đầy đủ và hữu hình giữa những người tin vào Chúa Kitô vẫn còn dài.

Đức Thánh Cha nhận định rằng những chia rẽ này làm cản trở việc rao giảng Phúc Âm biết bao và đặc biệt có thể thấy rõ điều này khi mà các Giáo hội khác nhau trình bày các quan điểm khác biệt về các vấn đề đạo đức và nhân học. Hơn nữa, các Giáo hội châu Âu hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức mới như chính sách hạn chế các quyền tự do tôn giáo nhân danh một quan niệm sai lầm về khoan dung.

Cuối cùng Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng các Giáo hội tại châu Âu được mời gọi liên đới với hàng ngàn người di dân đang chạy trốn nạn đói nghèo, khủng bố và xung đột. Các Kitô hữu được mời gọi đón tiếp người di dân, cũng như cầu nguyện và tích cực để đem lại đối thoại và hoà bình cho những nơi đang có chiến tranh và bạo lực. ■

Vatican: Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp ông Raul Castro, Chủ tịch Nhà nước Cuba

WHD (12.05.2015) – Sáng Chúa nhật 10-05-2015, tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp ông Raul Castro, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, trong một cuộc hội kiến riêng kéo dài 55 phút.

Tháp tùng Đức Thánh Cha trong buổi hội kiến có Đức Tổng giám mục Giovanni Angelo Becciu, Phụ tá Quốc vụ khanh, và Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Thư ký Quốc vụ khanh về quan hệ với các quốc gia (tức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao). Tháp tùng Chủ tịch Cuba, có: ông Ricardo Cabrisas, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông Bruno Rodriguez, Bộ trưởng Ngoại giao, và ông Rodney Alejandro López



Clemente, Đại sứ Cuba tại Toà Thánh.

Tại buổi hội kiến, ông Raul Castro, Chủ tịch Nhà nước Cuba, một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha đã giữ một vai trò quan trọng

trong tiến trình tái lập quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định nhân dân Cuba đang mong đợi và sẽ nồng nhiệt chào đón Đức Thánh Cha đến thăm Cuba vào tháng Chín tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Cuba đã tặng Đức Thánh Cha kỷ niệm chương mừng 200 năm Nhà thờ chính toà La Habana và bức tranh của Kcho,

(xem tiếp trang 3)